

GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt các vị chức sắc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

hoàn cảnh khó khăn bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Khẳng định trong thành tựu chung tỉnh đạt được có sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các vị chức sắc các tôn giáo cùng toàn thể tín đồ, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đón năm mới an khang, thịnh vượng, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu tỉnh đạt được trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh thời gian qua.

ĐÀO QUYỀN

* Chiều ngày 11/1, đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới thăm, chúc tết Tòa giám mục Thái Bình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc đến Giám mục Đaminh Đặng Văn Cấu cùng toàn thể các vị linh mục, chức sắc cùng đồng bào giáo dân đón tết vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng chí thông tin kết quả nổi bật công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo; đồng thời khẳng định, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mong muốn Tòa giám mục Thái Bình tiếp tục động viên bà con giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới thăm, chúc mừng năm mới Giáo hội Phật giáo tỉnh và Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

LƯƠNG THẾ LỘC (MTTQ tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà tết tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều ngày 11/1, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà người có công, thân nhân người có công tiêu biểu và người cao tuổi trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm và tặng quà bà Bùi Thị Nắng là vợ liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Biền là thương binh hạng 1/4 và cụ Hoàng Thị Chúc, tròn 100 tuổi cùng trú tại xã Đồ Lương.

Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho người có công, thân nhân người có công và gửi thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến người có công, thân nhân người có công với cách mạng, chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp, vui vẻ.

Đại diện các gia đình cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và bày tỏ sẽ tiếp tục cố gắng, tích cực tham gia các phong trào thi đua thi đua hàng ngày càng phát triển.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã tới thăm và trao quà tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người

tâm thần (xã Đông Kinh). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, viên chức, người lao động và các đối tượng đang được điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại đây bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình.

* Chiều ngày 11/1, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Đông Quý, Đông Trung (Tiền Hải).

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên và đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm.

* Sáng ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà tết các hộ nghèo xã Hà Giang (Đông Hưng).

Đồng chí Nguyễn Văn An ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của bà con và trao 73 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng chí mong cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo để ai cũng có tết đầm ấm, đủ đầy.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với doanh nghiệp khám, tư vấn, điều trị một số bệnh nhẹ và cấp trên 2.000 túi thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Hà Giang.

NHÓM PHỎNG VẤN

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo báo cáo, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các thương nhân trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, bảo đảm chất lượng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thị trường dịp tết sôi động, không có biến động về giá cả hàng hóa và dịch vụ. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trích kinh phí từ ngân sách cũng như huy động nguồn xã hội hóa thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, bảo đảm các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đều được nhận quà trong dịp tết.

tự an toàn, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được triển khai thực hiện hiệu quả ở các địa phương. Công tác tuyên truyền năm 2023 được các đơn vị, địa phương thực hiện các bước theo đúng yêu cầu, kế hoạch; quân số tu dưỡng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị một số hoạt động dịp tết Nguyên đán và lễ hội xuân như các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân; kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa; công tác vệ sinh môi trường, các biện pháp trong phòng, chống dịch và khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp tết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chỉ đạo tích cực của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; công tác an sinh xã hội, bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

trên địa bàn tỉnh đều được nhận quà dịp tết Nguyên đán. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán, bảo đảm thực hiện tốt "5 không", đó là không trọng án, không tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có tiếng pháo nổ, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng, không để xảy ra trung gian lừa đảo người; đồng thời, giao ngành công an và ngành giao thông vận tải bố trí lực lượng tại các điểm dễ gây ùn tắc giao thông, bảo đảm phân luồng kịp thời, giảm thiểu ùn tắc trong tình hình ùn tắc cục bộ trong dịp tết Nguyên đán; bảo đảm an toàn trong tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các huyện, thành phố tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, tạo khí thế sôi nổi trong toàn tỉnh, đặc biệt là trong đêm giao thừa; chuẩn bị phương án tổ chức lễ hội đầu năm theo đúng truyền thống, phong tục của địa phương; tổ chức phát động tổng vệ sinh, trang trí hệ thống cây xanh, ánh sáng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đón tết Nguyên đán; chuẩn bị tốt lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", lễ phát động thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2023 và lễ khởi công, động thổ một số dự án, công

trình tạo khí thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm. Sở Y tế chủ động các phương án phòng, chống dịch và khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến chủng mới Omicron XBB đang nhập vào Việt Nam. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo đầy đủ các nội dung, chương trình thực hiện trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần cố gắng, nỗ lực, đảm bảo an toàn, lành mạnh, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí thành viên UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm đợt này; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết cùng đồng lực, cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

NGUYỄN THỜI

THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

thương mại và hàng giả kịp thời, hiệu quả. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 2.124 vụ với 2.213 đối tượng, tăng 474 vụ so với năm 2021; trong đó khởi tố 441 vụ với 504 đối tượng phạm tội. Nhằm quản lý tốt địa bàn, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2023 BCD 389/ĐP tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó lực lượng chức năng mở đợt cao điểm đấu tranh ngay dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán

Quý Mão 2023, chú trọng kiểm soát chặt chẽ nhóm mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, ma túy, xăng dầu, khí đầu mỏ...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCD 389/ĐP tỉnh khẳng định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành,

đơn vị đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, trước dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn phức tạp, các ngành thành viên tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, BCD 389 quốc gia, tham mưu UBND tỉnh và BCD 389/ĐP tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống có hiệu quả. Bên cạnh thực hiện 6 nhiệm vụ của BCD 389/ĐP tỉnh, các ngành thành viên chú trọng phối hợp tăng cường kiểm soát trên lĩnh vực thương mại điện tử, tránh thất thu thuế, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý giá cả thị trường, bình ổn cung cầu. Đối với nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng hướng dẫn để

người dân, doanh nghiệp phân biệt hàng thật, hàng giả, phát hiện tố giác tội phạm. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Sở Công Thương sớm xây dựng kế hoạch tập huấn, trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành thành viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt tập trung mở các đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, trong đó tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Tập trung cao tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; có nhiều tuyến bài dài kỳ, phóng sự dài, chuyên đề, tiêu điểm phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình nỗ lực

đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quy trình làm báo hiện đại, đa phương tiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Năm 2023, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng

cơ quan báo chí hướng tới "chuyên nghiệp, nhân văn , hiện đại"... Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2023 là tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 và chăm lo tết cho các hộ nghèo, đồng tửng chính sách xã hội; lễ hội đền Trần năm 2023; ra mắt các ấn phẩm, chương trình đặc biệt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tết Nguyên đán Quý Mão...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi

nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của tỉnh trong năm 2022 đến với các tầng lớp nhân dân. Đồng chí mong muốn công tác thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí thời gian tới cần đa dạng hơn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân ngay từ những tháng đầu của năm 2023, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiểm tra công tác...

(Tiếp theo trang 1)

chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ... Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh trong năm qua. Công tác chuẩn bị để bộ đội vui xuân, đón tết phấn khởi, chu đáo, tiết kiệm, kỷ luật, an toàn và SSCĐ cao. Đoàn yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác SSCĐ và tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cường giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đúng quy định; thực hiện tốt công tác chính sách, "Đến ơn đáp nghĩa"; bảo đảm tốt công tác tuyên truyền; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đón tết vui tươi, đầm ấm, nêu cao quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Advertisement for COVID-19 vaccination with statistics: trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 69,49%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,75%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 70,84%. Includes a photo of a person getting a vaccine and a QR code for more information.

Large advertisement for the 'Đại nhạc hội chào xuân 2023' (New Year Concert 2023) featuring a list of performers and event details.